



Trụ sở: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP

Địa chỉ: Tòa nhà PVFCCo. số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM

Tel: 0838256258

Fax : 0838256269

Website: www.dpm.vn

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 13-1990Đ Ngày: 20/12/13

Kính gửi: ban tổ chức Quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ cùng toàn thể các ban lãnh đạo trong công ty.

Em tên là Đặng Quốc Phòng hiện em đang là sinh viên năm cuối , khoa Cơ khí chế tạo máy, trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM

Vừa qua em đã được nhận xuất học bổng Vinh Danh của Quỹ học bổng. Em rất, rất vui mừng vì mình đã nhận được xuất học bổng này. Đây là niềm tự hào và cũng là niềm an ủi lớn lao cho bố mẹ em ở quê. Qua xuất học bổng này bố mẹ em đã bớt cực hơn, mặc dù tuổi cũng đã cao, tần tảo quanh năm để nuôi em ăn học.

Xong em biết còn có rất nhiều bạn đồng trang lứa cũng gặp hoàn cảnh khó khăn và cũng khó khăn hơn mình. Em biết mình may mắn hơn số họ. chính vì thế em đã trích 1 phần số học bổng của mình để ủng hộ lại các bạn sinh viên nghèo vượt khó trong trường, nhất là các bạn miền Trung trong năm vừa rồi đã phải chịu ảnh hưởng của bão Hải Yến.

Học bổng này đã giúp cho không chỉ em mà còn nhiều bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước giúp các bạn có điều kiện học tập cũng như có lòng tự tin hơn để bước vào cánh cửa tương lai. Em mong Quỹ học bổng sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học tập như chúng em.



May mắn cho em nữa là số tiền này cũng giúp em thật nhiều trong học kì sắp tới này. Thực sự em thấy rất vui và hạnh phúc, em cũng thêm vững tin vào bản thân hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của Quý công ty.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn đến Quý công ty và ban tổ chức quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ đã giúp đỡ em trong thời gian này. Cuối cùng em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể Quý công ty và ban tổ chức Quỹ học bổng Đạm Phú Mỹ lần này. Em chúc cho quỹ học bổng ngày càng thành công và luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên.

Em xin chân thành cảm ơn !

TP HCM ngày 19/12/2013

Chào thân ái.

Đặng Quốc Phòng